



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน**  
**เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ**

เพื่อให้การปรับปรุงการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน สอดคล้องกับมาตรา ๕๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และพิธีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน จึงได้พิจารณาลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการการอนุญาต การวินิจฉัยสั่งการของกระบวนงานตามข้อแนะนำของกระทรวงมหาดไทย ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังนี้

ลำดับที่	กระบวนการบริหาร	ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปฏิบัติอยู่เดิม		ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่	
		จำนวนขั้นตอน	จำนวนระยะเวลา	จำนวนขั้นตอน	จำนวนระยะเวลา
	<b>ด้านการคลัง</b>				
๑	การจัดเก็บภาษีป้าย		๓ นาที/ราย		๒.๕ นาที/ราย
๒	การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่		๓ นาที/ราย		๒.๕ นาที/ราย
๓	การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน		๓ นาที/ราย		๒.๕ นาที/ราย
	<b>ด้านการโยธา</b>				
๔	ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร <u>กรณีทั่วไป</u> -ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง -ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาต <u>กรณีขออนุญาตก่อสร้างตามแบบของกรมโยธาและผังเมือง</u>		๓ วัน/ราย ๒ วัน/ราย ๗ วัน/ราย		๑ วัน/ราย ๒ ชม./ราย ๕ วัน/ราย
๕	ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร	-	-		๒ ชม./ราย
๖	ขออนุญาตตัดแปลงอาคาร	-	-		๒ ชม./ราย
	<b>ด้านสาธารณสุข</b>				
๗	ขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	-	-		๑๕ นาที/ราย
๘	ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (๑๓๐ ประเภท)		๓๐ วัน/ราย		๒๐ วัน/ราย
๙	ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือที่ สะสม อาหาร(พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตรม.)		๓๐ วัน/ราย		๒๐ วัน/ราย
๑๐	ขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ		๓๐ วัน/ราย		๒๐ วัน/ราย
๑๑	การขออนุญาตจัดตั้งตลาด		๓๐ วัน/ราย		๒๐ วัน/ราย
๑๒	ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค(ภัยแล้ง)		๒ ชม./ราย		๑ ชม./ราย
๑๓	ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย		๑ ชม.		ในทันที
๑๔	ด้านรับเรื่องราวร้องทุกข์ การรับเรื่องราวร้องทุกข์		๕ วัน		แจ้งการตอบรับ การดำเนินการให้ผู้ ร้องเรียนทราบ ภายใน ๔ วัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕

๕๖

มังกร ดีปินตา  
(นายมังกร ดีปินตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน